
Skólaráðsfundur                   8. september 2020 

Viðstaddir: Erna Ingibjörg skólastjóri, Guðbjörn Harðarson fulltrúi starfsfólks, Þorgerður Elín og 

Ragnheiður Ólafsdóttir fulltrúar kennara, Berglind Hrönn og Hekla Nadía fulltrúar nemenda, Ingólfur 

Ævarsson og Anna María Karlsdóttir fulltrúar foreldra.  

Skólabyrjun – haustfundir. 

Haustfundir verða ekki haldnir. Upplýsingabréf sent til foreldra og birt á heimasíðu skólans. Smíðastofa 

og myndmenntastofa færðar í annað rými þetta skólaár vegna viðgerða. Bókasafnið hefur ekki verið tekið 

í notkun í nýju rými. Ánægja hjá nemendum með viðbyggingu og skápa.  

Náms- og kennsluáætlanir. 

Náms- og kennsluáætlanir eru tilbúnar og komnar á heimasíðu skólans. Stendur til að tengja Mentor og 

Classroom saman.  

Starfsáætlun.  

Drög lögð fram. Skólasaga Álftaness (140 ár), Lesið í Nesið og opnun á nýbyggingu verður tvinnað saman 

15. október 2020. Unnið að nýjum gildum fyrir skólann. Ný gildi: Ábyrgð – samvinna – virðing. 

Sameiginleg viðmið um mætingar. 

Sameiginleg viðmið Gbr. um mætingu nemenda. Fer fram kynning til nemenda og sent heim á 

forráðamenn.  

Ársskýrsla. 

Ársskýrsla lögð fram.  

Skólalóð – nýbygging. 

Formleg opnun 15. október 2020. Teikningar komnar af skólalóð en vantar fjármagn. Umræða um 

battavöll.  

Ytra mat. 

Ytra mat 17. – 22. september 2020. Fólk tekið/boðað í viðtöl. Tvær konur frá menntamálastofnun verða í 

skólanum þessa daga. Gefin út skýrsla í lokin með umsögnum um gott/úrbætur.  

Önnur mál.  

Skápar: greiddar 2.000 kr. endurgreiðsla 1.500 kr. er það lögmætt? Fulltrúi kennara athugar málið. 

Nemendur tala um að fá fleiri sofa. Hrós til kennara vegna YouTube-myndbanda. Sýna myndir af nýju 

rými.  

 


